



Khối Thịnh Vượng Chung Massachusetts

Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ

CHÍNH SÁCH

**Yêu Cầu Đào Tạo Yếu Tố Cần Thiết
của EEC 2.0**

Ngày Có Hiệu Lực: Ngày 8 tháng 5 năm
2024

**Tất cả nhân viên thuộc các Chương
trình được EEC Cấp Phép và Tài
Trợ**

THÔNG TIN CHUNG

Thông qua tuyên bố chính sách này, Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ (EEC) đưa ra các yêu cầu đào tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 (được gọi là “Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0”) dành cho các nhà giáo dục mầm non theo yêu cầu của Quỹ Tài Trợ Chăm Sóc và Phát Triển Trẻ Em Liên Bang (CCDBG). Các gói đào tạo này sẽ cung cấp cho lực lượng lao động EEC kiến thức nền tảng liên quan đến các chủ đề sức khỏe, an toàn và phát triển trẻ em, từ đó tạo ra nền tảng hiểu biết chung giữa các nhà giáo dục mầm non thuộc các chương trình chăm sóc trẻ em. Tuyên bố chính sách này nhằm đưa ra các yêu cầu đào tạo, các đối tượng nhà giáo dục áp dụng, cách thức tiếp cận cũng như khung thời gian tuân thủ và giám sát.

THẨM QUYỀN

606 CMR 7.00 đặt ra những tiêu chuẩn hỗ trợ các chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ chất lượng cao phản ánh sự đa dạng của Khối Thịnh Vượng Chung; giúp các gia đình vững mạnh hơn; cũng như giúp trẻ học tập và phát triển về thể chất, xã hội, cảm xúc và giáo dục. Những quy định này áp dụng cho tất cả các chương trình cung cấp dịch vụ không cư trú cho trẻ em dưới 14 tuổi ở bên ngoài nơi ở của các em, dù trẻ ở môi trường chăm sóc hay độ tuổi nào. 606 CMR 7.11 cho phép Sở đưa ra quy định đối với gói đào tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC cho tất cả các chương trình, bao gồm Chăm Sóc Trẻ Em cho Gia Đình, Nhóm Nhỏ và Độ Tuổi Đi Học cũng như Nhóm Lớn và Chăm Sóc Trẻ Em Trong Độ Tuổi Đi Học.

Quỹ Tài Trợ Chăm Sóc và Phát Triển Trẻ Em (CCDBG) là luật liên bang ủy quyền cho *Quỹ Phát Triển Và Chăm Sóc Trẻ Em (CCDF)*, nguồn tài trợ chính của liên bang dành cho EEC. CCDBG yêu cầu các nhà giáo dục, giám đốc chương trình, thực tập sinh và tất cả nhân viên tiếp cận trực tiếp với trẻ em phải được đào tạo về các chủ đề an toàn và sức khỏe cụ thể (ví dụ: Yếu Tố Cần Thiết của EEC). Một trong những yêu cầu này là nhân viên cần phải theo học khóa Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 cập nhật trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Ngoài ra, Quy Định Cấp Phép EEC cho phép Sở đưa ra quy định đối với gói đào tạo ếu Tố Cần Thiết của EEC cho tất cả các chương trình, bao gồm Chăm Sóc Trẻ Em cho Gia Đình, Nhóm Nhỏ và Độ Tuổi Đi Học cũng như Nhóm Lớn và Chăm Sóc Trẻ Em Trong Độ Tuổi Đi Học.

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH

Tất cả các nhà giáo dục và quản trị viên làm việc trong các chương trình được EEC cấp phép hoặc tài trợ đều phải hoàn thành gói đào tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0. Trong các chương trình chăm sóc trẻ em cho gia đình (FCC), người được cấp phép FCC, trợ lý được chứng nhận và trợ lý thường xuyên phải hoàn thành gói đào tạo. Các nhà cung cấp dịch vụ Tại Gia, Không Phải Hộ Hàng phải hoàn thành gói đào tạo.

Tất cả nhân viên được tính nhằm duy trì tỷ lệ cấp phép và quy mô nhóm phải hoàn thành toàn bộ gói đào tạo, bất kể tần suất làm việc. Những người này bao gồm tình nguyện viên, thực tập sinh và giáo viên dạy thay được tính vào tỷ lệ.

Ngoài ra, tất cả nhân viên liên quan sẽ được yêu cầu tham gia **gói Bồi Dưỡng Yếu Tố Cần Thiết của EEC hàng năm**.

Trong các chương trình cung cấp dịch vụ vận chuyển, **tài xế và người giám sát** vẫn phải hoàn thành mô-đun Vận Chuyển Trẻ Em, có sẵn độc lập với các gói đào tạo.

Quản trị viên Chương trình hoặc Người Được Cấp Phép FCC phải có hồ sơ nhân sự cho từng nhân viên chương trình trong đó có bằng chứng hoàn thành gói đào tạo.

Yêu Cầu Về Đào Tạo

Tất cả nhân viên liên quan phải hoàn thành gói đào tạo phù hợp trước khi làm việc trong các chương trình được EEC cấp phép hoặc tài trợ.

Tất cả nhân viên liên quan phải hoàn thành gói Bồi Dưỡng Yếu Tố Cần Thiết của EEC hàng năm.

Có hai gói Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0. Nhân viên sẽ đăng ký và hoàn thành gói phù hợp tùy theo loại chương trình của mình.

- Tất cả nhân viên liên quan của các chương trình mầm non (**chăm sóc trẻ tại trung tâm và cho gia đình**) sẽ đăng ký và hoàn thành gói đào tạo gồm 13 khóa học có tên “Yếu Tố Cần Thiết của EEC cho Giáo Dục Mầm Non 2.0”. Gói này dự kiến sẽ mất khoảng 12 giờ.
- Tất cả nhân viên liên quan của chương trình **Sau Giờ Học và Ngoài Giờ Học (ASOST)** sẽ đăng ký và hoàn thành gói đào tạo gồm 11 khóa học có tên “Yếu Tố Cần Thiết của EEC cho các chương trình ASOST 2.0”. Gói này lược bỏ 2 khóa đào tạo tập trung vào trẻ sơ sinh. Gói này dự kiến sẽ mất khoảng 10 giờ.

Trong các chương trình cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng năm, tài xế và người giám sát vẫn phải hoàn thành mô-đun Vận Chuyển Trẻ Em thông qua [Hệ thống Quản lý Học tập StrongStart \(LMS\)](#). Khóa học này có sẵn độc lập với các gói.

Lưu ý rằng khóa đào tạo tổng quan về Sơ Cứu và CPR **không phải** là Khóa Đào Tạo Sơ Cứu hoặc CPR được phê duyệt và sẽ không cung cấp chứng chỉ Sơ Cứu hoặc CPR. Khóa đào tạo này không thể thay thế chứng chỉ Sơ Cứu và CPR. Tất cả các nhà giáo dục theo nhóm và độ tuổi đi học vẫn

cần phải hoàn thành chứng chỉ Sơ Cứu trong vòng sáu tháng kể từ khi được tuyển dụng và tiếp tục duy trì chứng chỉ hiện hành sao cho phù hợp với các quy định và chính sách của EEC. Theo chính sách của EEC, người được cấp phép chăm sóc trẻ em cho gia đình và trợ lý được chứng nhận không được phép chăm sóc trẻ em nếu không có chứng nhận Sơ Cứu và CPR hiện hành.

Truy Cập Khóa Đào Tạo

Kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024, các gói Yêu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 có sẵn trực tuyến trên [Hệ thống quản lý học tập StrongStart \(LMS\)](#) của EEC.

Tín Chỉ Phát Triển Chuyên Môn

Việc hoàn thành gói Yêu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 sẽ được tính vào số giờ đào tạo phát triển chuyên môn theo yêu cầu trong lần đầu tiên tham gia.

Việc hoàn thành khóa học Bồi Dưỡng Yêu Tố Cần Thiết của EEC sẽ được tính vào số giờ đào tạo phát triển chuyên môn theo yêu cầu trong lần đầu tiên tham gia.

TUÂN THỦ

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nhân viên cấp phép của EEC sẽ bắt đầu giám sát để đảm bảo rằng các yêu cầu Đào Tạo Yêu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 và chương trình đào tạo Bồi Dưỡng Yêu Tố Cần Thiết của EEC hàng năm đã được hoàn thành một năm sau đó. Chương trình có thể bị phạt vì không tuân thủ nếu không đảm bảo được rằng mỗi nhân viên/trợ lý chương trình làm việc trực tiếp với trẻ em và tính theo tỷ lệ nhân viên-trẻ em của chương trình đã hoàn thành gói đào tạo.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trong Tư Vấn Chính Sách về Yêu Tố Cần Thiết của EEC và Câu Hỏi Thường Gặp về Yêu Tố Cần Thiết của EEC tại <https://www.mass.gov/guides/eecs-strongstart-online-professional-development-system>.